



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขทะเบียนร้านค้า (Merchant ID)

(สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

ใบสมัครใช้บริการร้านน้องหมोजัง และเปิดบัญชีร้านค้า (e-Wallet)

M									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

วันที่.....

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ชื่อร้านค้าภาษาไทย

ชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเภทร้านค้า

ประเภทสินค้า

(โปรดระบุตามเอกสารแนบท้าย)

(โปรดระบุตามเอกสารแนบท้าย)

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ร้านค้า เลขที่

หมู่ที่

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

 บุคคลธรรมดา

ชื่อ-สกุล เจ้าของร้านค้า / ผู้ขอใช้บริการ

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

-

-

(ต้องระบุเพื่อใช้ในการรับรหัสผ่านเข้าใช้งาน/รหัสรักษาความปลอดภัย)

ที่อยู่ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่

หมู่ที่

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

 นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อ-สกุลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอำนาจ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

-

-

(ต้องระบุเพื่อใช้ในการรับรหัสผ่านเข้าใช้งาน/รหัสรักษาความปลอดภัย)

 ที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่

หมู่ที่

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ

บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สำหรับรับโอนเงินจากบัญชีร้านค้า

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ทวีโชค A-saving รักษาทรัพย์ กระแสรายวัน กระแสรายวันพลัส

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

หมายเลขบัญชีร้านค้า (สำหรับรับเงินชำระค่าสินค้าและบริการ) (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

หมายเหตุ : (กรณีร้านค้าบุคคลธรรมดา เจ้าของร้านค้าชื่อตรงกับเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น กรณีร้านค้านิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน บัญชีจะต้องเป็นบัญชีชื่อวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีที่ใช้ในการสมัคร และชื่อภาษาอังกฤษต้องใส่)

เอกสารแนบท้าย (โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง)

ประเภทร้านค้า (Merchant Type)
<input type="checkbox"/> ร้านค้าเอกชน/บุคคลธรรมดา
<input type="checkbox"/> บริษัทจำกัด
<input type="checkbox"/> บริษัทมหาชน
<input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วนสามัญ
<input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วนจำกัด
<input type="checkbox"/> ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
<input type="checkbox"/> ส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/> สหกรณ์
<input type="checkbox"/> สมาคม/มูลนิธิ
<input type="checkbox"/> วัด/โรงเรียน
<input type="checkbox"/> กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
<input type="checkbox"/> วิสาหกิจชุมชน
<input type="checkbox"/> สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)

ประเภทสินค้า (Business Type)
<input type="checkbox"/> อาหารและเครื่องดื่ม
<input type="checkbox"/> สุขภาพและความงาม
<input type="checkbox"/> สินค้าอุปโภค/บริโภค
<input type="checkbox"/> อุปกรณ์สำนักงาน
<input type="checkbox"/> การเดินทาง
<input type="checkbox"/> เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
<input type="checkbox"/> บริการ
<input type="checkbox"/> บริษัททัวร์และที่พัก
<input type="checkbox"/> บริการทางการแพทย์
<input type="checkbox"/> สัตว์เลี้ยง
<input type="checkbox"/> การศึกษา
<input type="checkbox"/> กีฬา
<input type="checkbox"/> สลาก/ล็อตเตอรี่
<input type="checkbox"/> ปู่
<input type="checkbox"/> พันธุ์พืช
<input type="checkbox"/> เคมีภัณฑ์(พืช)
<input type="checkbox"/> อาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์
<input type="checkbox"/> พันธุ์สัตว์
<input type="checkbox"/> พลังงาน
<input type="checkbox"/> เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
<input type="checkbox"/> วัสดุก่อสร้าง

ข้าพเจ้า ร้านค้าและเจ้าของบัญชี มีความประสงค์จะใช้บริการร้านน้องหอมจิง เพื่อใช้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการแทนการชำระด้วยเงินสดผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่างๆ ของ ธ.ก.ส. โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการเป็นร้านน้องหอมจิงและข้อตกลงอื่นใดที่ ธ.ก.ส. จะกำหนดขึ้นในภายหลัง และขอรับรองว่า รายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้ในใบสมัครฯ ฉบับนี้เป็นความจริงและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ทุกประการ หาก ธ.ก.ส. ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธ.ก.ส. ยกเลิกการใช้บริการได้โดยมีต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นร้านค้าที่แนบท้ายใบสมัครฯ ฉบับนี้ทุกประการ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในใบสมัครฯ ฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายแก่ ธ.ก.ส. และ/หรือ ผู้ใช้บริการข้าพเจ้ายินยอมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

<input type="checkbox"/> ยินยอม	ข้าพเจ้า ร้านค้าและเจ้าของบัญชี ยินยอมให้ ธ.ก.ส. เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการ บริหารจัดการธุรกิจของ ธ.ก.ส. การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การติดต่อสื่อสาร ข้อเสนอแนะพิเศษต่างๆ หรืองานอื่นใด ด้วยวัตถุประสงค์ขอบด้วยกฎหมาย รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
<input type="checkbox"/> ไม่ยินยอม	ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th

หมายเหตุ : การยินยอมหรือไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้บริการผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ เจ้าของร้าน/เจ้าของบัญชี
(.....) (ตราประทับถ้ามี)

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(ผู้รับใบสมัคร/ตรวจสอบเอกสาร)	(ผู้ตรวจสอบสถานที่ตั้งร้านค้า)	(ผู้บันทึกข้อมูล)	(ผู้อนุมัติ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการร้านน้องหอมจิ้ง

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบการขายสินค้า/ให้บริการและเจ้าของบัญชี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ร้านค้า” สมารถขอใช้บริการร้านน้องหอมจิ้ง ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการร้านน้องหอมจิ้งโดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงการใช้บริการช่องทางรับชำระเงิน ในกรณีที่ร้านค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการร้านน้องหอมจิ้ง หรือชื่ออื่นที่ ธ.ก.ส. พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ ธ.ก.ส. เห็นสมควร ร้านค้าตกลง ดังนี้

1.1 ร้านค้าสามารถใช้บริการร้านน้องหอมจิ้ง ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ ธ.ก.ส. ได้

1.2 ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา และร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล จะต้องต้องมีบัญชีเงินฝากตามประเภทที่ ธ.ก.ส. กำหนด เพื่อเป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีร้านค้า ก่อนจะดำเนินการสมัครใช้บริการร้านน้องหอมจิ้ง

2. ร้านค้า สามารถรับชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ดังนี้

2.1 รับชำระค่าสินค้า/บริการ จาก Application ธ.ก.ส.A-Mobile ได้ตามเงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้า/บริการที่ ธ.ก.ส. A-Mobile กำหนด

2.2 รับชำระค่าสินค้า/บริการ จาก Mobile Banking Application ได้ตามเงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้า/บริการของแต่ละธนาคารหรือสถาบันอื่น

3. ร้านค้าตกลงรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านอุปกรณ์/ช่องทางต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. จากผู้ชำระเงินด้วยเครื่องมือการชำระเงินต่าง ๆ แทนการชำระด้วยเงินสด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะหากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือการชำระเงิน”)

3.1 เงินโอนโดยใช้ QR Code หรือ Barcode หรือรหัสอื่นใดที่ระบบการรับชำระเงินของ ธ.ก.ส. จะรองรับให้สามารถชำระเงินผ่านการให้บริการของ ธ.ก.ส. ได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสชำระเงิน” ซึ่งผู้ชำระเงินทำคำสั่งโอนและ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินที่มีอยู่บัญชี ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็นผู้ให้บริการเงินโอน (ซึ่งต่อไปนี้จะหากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการเงินโอน”) ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องยอมรับชำระค่าสินค้า/บริการจากผู้ชำระเงินที่ทำการชำระเงินด้วยเครื่องมือการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ โดยร้านค้าไม่มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ว่าเครื่องมือการชำระเงินนั้นจะถูกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่างกันก็ตาม เว้นแต่ จะได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. เป็นอย่างอื่น และร้านค้ามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือข้อมูลสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นการลับเฉพาะของร้านค้านั้น

3.2 เครื่องมือการชำระเงินอื่นที่ออกหรือร่วมออกโดย ธ.ก.ส. และ/หรือโดยธนาคารอื่น และ/หรือโดยบริษัทอื่น หรือสถาบันอื่นที่เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงินนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะหากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการเครื่องมือการชำระเงิน”) ตามที่ ธ.ก.ส. จะเปิดให้บริการต่อไปในภายหน้า

3.3 ร้านค้าตกลงพัฒนาและบำรุงการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าให้เข้ากับระบบการรับชำระเงินของ ธ.ก.ส. ตามรูปแบบและวิธีที่ ธ.ก.ส. กำหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง และ/หรือเครื่องสร้าง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode การติดตั้ง Application และ/หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามที่ ธ.ก.ส. จะขอให้บริการในภายหลัง (หากมี) แล้วแต่กรณี โดยร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบดังกล่าว รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบภายในของร้านค้าเองทั้งสิ้น

4. ธ.ก.ส. มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ร้านค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเมื่อใดก็ได้ โดย ธ.ก.ส. จะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ต่อไปนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของ ธ.ก.ส. ในการพิจารณาปรับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ ธ.ก.ส. เห็นสมควร โดยร้านค้าตกลงยอมรับว่า ธ.ก.ส. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อนี้ (หากมี)

4.1 ข้อมูล รายละเอียด คำรับรอง หรือคำยืนยันใด ๆ ที่ร้านค้าให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

4.2 หากปรากฏข้อเท็จจริงที่ ธ.ก.ส. เชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ร้านค้า/เจ้าของบัญชีแจ้งแก่ ธ.ก.ส. ให้ดำเนินการตามใบสมัครฯ หรือการใช้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการตามใบสมัครฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าร้านค้าอาจมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้ ธ.ก.ส. ปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใด ๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือใด ๆ และกฎหรือคำสั่งใด ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแล ธ.ก.ส.

4.3 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีปฏิบัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

4.4 ธ.ก.ส. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ธ.ก.ส.

5. หากร้านค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ธ.ก.ส. จะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ ตามความประสงค์ของร้านค้าภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ ธ.ก.ส. ได้รับแจ้ง โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ธ.ก.ส. แจ้งให้ ร้านค้าทราบ และกรณีที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่และ/หรือความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งร้านค้ายังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งข้อตกลงฯ ฉบับนี้ จนกว่าร้านค้าจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่และ/หรือความรับผิดชอบดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

6. ร้านค้าตกลงรับทราบว่า เครื่องหมายการค้า Thai QR Standard เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารแห่งประเทศไทย และเครื่องหมายการค้าของ ธ.ก.ส. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ธ.ก.ส. ร้านค้าตกลงใช้เครื่องหมายการค้าของ ธ.ก.ส. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจาก ธ.ก.ส. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ ร้านค้าตกลงป้องกันไม่ให้มีและไมกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าตลอดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงจะแสดงเครื่องหมายการค้า Thai QR Standard ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และ/หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์การรับชำระเงินด้วยเครื่องมือการชำระเงิน ตามรูปแบบที่ ธ.ก.ส. จัดไว้ให้ในที่สุดจนเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าร้านค้ายอมรับเครื่องมือการชำระเงินตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้หรือจนกว่า ธ.ก.ส. จะแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าว

7. ในกรณีที่มีการอนุมัติการซื้อสินค้า/บริการ ร้านค้าจะต้องจัดส่งสินค้า/ให้บริการให้กับผู้ชำระเงิน ตามคำสั่งซื้อสินค้า/บริการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ประชาชนสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้แล้ว หากร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังผู้ชำระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผู้ชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่ประชาชนสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีที่ผู้ชำระเงินมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะดำเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผู้ชำระเงินโดยตรง โดยร้านค้าขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลให้ ธ.ก.ส. ต้องเข้าไปมีส่วนรวมใด ๆ ในข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับผู้ชำระเงิน และหากร้านค้ามีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็จะไปกล่าวกับองค์กรผู้ชำระเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก นอกจากนี้ หาก ธ.ก.ส. ได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนของผู้ชำระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกิดจากการที่ร้านค้าปฏิบัติผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ร้านค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ธ.ก.ส. จนครบถ้วน

8. ร้านค้ามีหน้าที่จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน e-Slip หรือหลักฐานใด ๆ ทุกครั้งที่ขายสินค้า/บริการ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นได้ส่งถึงผู้รับแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีที่ทำการขายไม่สำเร็จหรือร้านค้าไม่ได้รับ e-Slip ห้ามร้านค้ามอบสินค้า/บริการให้กับลูกค้า หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ร้านค้าตกลงและยอมรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือประโยชน์จาก ธ.ก.ส.

9. ร้านค้าสามารถทำการสรุปยอดขายได้ด้วยตนเอง และร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับรายการขายเป็นประจำวัน กรณีตรวจสอบพบว่า ยอดเงินค่าสินค้าได้รับไม่ตรงกับรายการขาย ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทำการขายสินค้า และร้านค้าจะต้องส่งมอบหลักฐานการขายสินค้า/บริการ ตามข้อ 8 หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เป็นหลักฐานในการขายสินค้าตามที่ ธ.ก.ส. ร้องขอได้ภายใน 10 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ร้านค้าตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ กับ ธ.ก.ส.

10. ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อเป็นการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับชำระเงิน โดยไม่ได้มีการซื้อขายและ/หรือให้บริการจริง การฟอกเงิน หรือบ่งการรับชำระเงินเพื่อให้จำนวนเงินที่ซื้อสินค้า/ใช้บริการไม่เกินกว่าจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด และร้านค้าตกลงไม่ประกอบธุรกิจ และไม่จำหน่ายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ธ.ก.ส. หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ธ.ก.ส. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

10.1 สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติตการจะจำนำ จำนอง เช่าซื้อ เป็นต้น

10.2 จัดหากู้

10.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพาลามก อนาจาร

10.4 การพนัน

10.5 ธุรกิจที่หารายได้จากภาวะدمทุน (Time Sharing Business)

10.6 สารเสพติดทุกชนิด

10.7 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

10.8 สินค้าอบายมุข หรือสื่อ ลามก อนาจาร

10.9 อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ

11. ร้านค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ชำระเงิน และระบบข้อมูลของ ธ.ก.ส. แก่บุคคลอื่นใด และจะไม่นำไปใช้กับธุรกิจอื่น เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจาก ธ.ก.ส. หรือเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลของร้านค้า ไม่ว่าด้วยเหตุจงใจหรือไม่ก็ตาม ร้านค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

12. ร้านค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการทำรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกต้อง หาก ธ.ก.ส. ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ แล้ว ร้านค้า/เจ้าของบัญชี ตกลงยินยอมให้ ธ.ก.ส. สามารถระงับหรือยึดหน่วง (Hold) เงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่า ธ.ก.ส. จะตรวจสอบรายการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบพบว่า ร้านค้ามีการทำรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจำนวนดังกล่าวคืนทันที และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการโอนเงิน หากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก ธ.ก.ส. ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าว หรือคืนเงินให้แก่คู่พิพาทของร้านค้าโดยตรง โดยร้านค้า/เจ้าของบัญชีขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ ธ.ก.ส.

หัก หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพาทคืนให้แก่ร้านค้า/เจ้าของบัญชี และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ ๕.ก.ส. ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว อีกทั้งร้านค้า/เจ้าของบัญชีขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ ๕.ก.ส. ต้องเข้ามีส่วนร่วมใด ๆ ในข้อพิพาทระหว่างร้านค้า/เจ้าของบัญชี กับคู่พิพาท และหากร้านค้า/เจ้าของบัญชีมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็จะไม่กล่าวอ้างเองกับคู่พิพาทดังกล่าวเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

13. ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ ไม่ว่าเมื่อใดและด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ความในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ

14. ร้านค้าตกลงยินยอมว่า การให้บริการและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางทางการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้อัตโนมัติฯ ฉบับนี้ ที่ ๕.ก.ส. จัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าและ ๕.ก.ส. แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบต่อกัน ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายตนกระทำโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลง หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือด้วยเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมสั่งการของฝ่ายตน

15. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

15.1 ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ ๕.ก.ส. เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของร้านค้า/เจ้าของบัญชีที่ให้บริการหรืออยู่ภายใต้ ๕.ก.ส. หรือที่ ๕.ก.ส. ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นตามที่หน่วยงานตามกฎหมายกำหนดหรือกลุ่มธุรกิจธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีสัญญา/ข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้าการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของ ๕.ก.ส. การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การตรวจสอบธุรกรรมและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้แก่ร้านค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการที่ ๕.ก.ส. จำงหรือมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยร้านค้า/เจ้าของบัญชียินยอมให้ ๕.ก.ส. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

15.2 หาก ๕.ก.ส. ประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า/เจ้าของบัญชีเพิ่มเติม ร้านค้า/เจ้าของบัญชีตกลงจะให้ข้อมูลกับ ๕.ก.ส. ตามที่ ๕.ก.ส. ร้องขอ และการให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้อยู่ภายใต้อัตโนมัติฯ และเงื่อนไขการใช้งานบริการฯ ฉบับนี้

15.3 ร้านค้า/เจ้าของบัญชียอมรับว่า ๕.ก.ส. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ภายใต้ ๕.ก.ส. จนกว่าจะมีการแจ้งถึงเหตุการณ์ใช้บริการดังกล่าวต่อ ๕.ก.ส. และที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดล่าช้า ขาดรูปหรือของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จากการกระทำของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ บุคคลอื่นใดดังกล่าวแต่ประการใดทั้งสิ้น

16. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใด ๆ ที่ ๕.ก.ส. ได้ส่งให้ร้านค้า ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่หรือระบุในใบสมัครฯ หรือส่งเป็น Email ไปยัง Email Address ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือส่ง Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ระบุในใบสมัครฯ หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ร้านค้าตกลงไว้กับ ๕.ก.ส. (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ร้านค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอน โดยร้านค้าไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ ๕.ก.ส. ทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าร้านค้าได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนช่องทางรับข้อมูล ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ ๕.ก.ส. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือช่องทางรับข้อมูล

สำหรับลูกค้า

ข้าพเจ้าเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขข้อตกลงใจลงชื่อ โดยพนักงานได้อธิบาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญฯ และตอบข้อซักถาม เสนอให้สำเนาสัญญา และเสนอให้เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าสนใจ

สำเนาสัญญา

ประสงค์ขอรับ ไม่ประสงค์ขอรับ

เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) (ถ้ามี)

ประสงค์ขอรับ ไม่ประสงค์ขอรับ

ลงชื่อ เจ้าของร้าน/เจ้าของบัญชี
(.....) (ตราประทับถ้ามี)

17. ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และร้านค้าตกลงยินยอมให้ ๕.ก.ส. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้ ตามแต่ ๕.ก.ส. จะเห็นสมควร โดย ๕.ก.ส. จะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นคราว ๆ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ด้วย

18. เมื่อร้านค้าเข้าใช้บริการร้านน่องหอมจิ้ง และ ๕.ก.ส. ตรวจสอบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้ง แก๊ซ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ร้านค้าตกลงยินยอมให้ ๕.ก.ส. ระงับการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้อัตโนมัติฯ (ร้านน่องหอมจิ้ง) นี้ได้เป็นการชั่วคราวทันที โดย ๕.ก.ส. ไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับร้านค้า และร้านค้ายอมรับว่า การดำเนินการดังกล่าวของ ๕.ก.ส. เป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัย และคุ้มครองประโยชน์ของร้านค้า และ ๕.ก.ส. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของร้านค้า (หากมี)

19. กรณีร้านค้าเปลี่ยนข้อตกลงตามที่ ๕.ก.ส. ร้องขอ ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ณ วันที่จัดทำข้อตกลงนี้ ร้านค้าได้ตรวจสอบรายการยอดโอนเงินค่าสินค้า และรายการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ ๕.ก.ส. ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดยครบถ้วนแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องประโยชน์หรือค่าเสียหายอื่นใดจาก ๕.ก.ส. ได้อีกต่อไป

20. ร้านค้า/เจ้าของบัญชีสามารถติดต่อ ๕.ก.ส. Call Center หมายเลข 02-555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานร้านน่องหอมจิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าใช้บริการ ตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ แต่หากข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อทั้งสิ้น พร้อมทั้งยินยอมให้ ๕.ก.ส. ยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

สำหรับพนักงาน

พนักงานได้อธิบายข้อมูลสำคัญครบถ้วน และตอบข้อซักถาม เสนอให้สำเนาสัญญา และเสนอให้เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าสนใจ

ลงชื่อ
(ชื่อพนักงาน ตัวบรรจง)